

GẶP MẶT CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ, ĐẠI BIỂU VĂN NGHỆ SĨ XUÂN CANH TÝ 2020

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao giải nhất cho nhóm tác giả.



Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao giải nhì cho nhóm tác giả và tác giả.



Đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy trao giải ba cho nhóm tác giả và tác giả.



Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải khuyến khích cho nhóm tác giả và tác giả.



Các đồng chí: Nguyễn Quang Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Anh Thao, Tỉnh ủy viên, Tổng biên tập Báo Thái Bình, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh trao giải khuyến khích cho nhóm tác giả và tác giả.

Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí địa phương và trung ương; đại biểu văn nghệ sĩ trên địa bàn tỉnh.

Năm 2019, các cơ quan báo chí đã bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm và sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, thông tin toàn diện, khách quan, chính xác, có trọng tâm, trọng điểm các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh, được du luận và bạn đọc đánh giá cao. Báo Thái Bình đã mở chuyên mục truyền hình

internet trên báo điện tử, ra mắt bản tin phát thanh và tin audio phục vụ nhu cầu thông tin đa dạng của công chúng; ra mắt trang fanpage trên mạng xã hội giúp tăng sự tương tác với độc giả. Đài PTTH Thái Bình tiếp tục đẩy mạnh liên kết với các đơn vị, đối mới, nâng cao chất lượng các chương trình phát sóng, mở rộng phạm vi phát sóng trong và

ngoài nước. Các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan thông tấn, báo chí trung ương đóng trên địa bàn tỉnh thường xuyên quan tâm thông tin, phản ánh đa dạng các hoạt động diễn ra trên địa bàn tỉnh và các thành tựu, kết quả nổi bật của tỉnh năm 2019. Hoạt động văn học, nghệ thuật bám sát nhiệm vụ chính trị và

đáp ứng được yêu cầu sáng tạo, hướng thụ văn học, nghệ thuật của nhân dân. Các cơ quan báo chí, văn học, nghệ thuật đã làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, là cầu nối giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị vững mạnh. Năm 2019, Báo Thái Bình đạt 1 giải C, 2 giải khuyến khích giải Báo chí quốc gia lần thứ XIII, giải khuyến khích giải "Búa liềm vàng" lần thứ ba, giải "Giao diện đẹp dành cho báo điện tử" tại Hội báo toàn quốc... Đài PTTH Thái Bình có 1 tác phẩm đạt giải bạc tại Liên hoan PTTH toàn quốc năm 2019.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã thông báo tới các đại biểu kết quả nổi bật trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019; đồng thời, biểu dương, khẳng định trong kết quả đó có đóng góp quan trọng của cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động các cơ quan báo chí địa phương, trung ương và đội ngũ văn nghệ sĩ trên địa bàn tỉnh. Trong năm 2020 sẽ diễn ra nhiều ngày lễ lớn, nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh như đại hội đảng bộ các cấp, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng,

130 năm ngày thành lập tỉnh, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh... Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh đây là tiền đề, cơ hội nhưng đồng thời cũng là thách thức, khó khăn đối với đội ngũ những người làm báo và văn nghệ sĩ trên địa bàn tỉnh. Đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí, văn học, nghệ thuật tập trung tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến nhân dân. Đội ngũ phóng viên, biên tập viên, văn nghệ sĩ tiếp tục nỗ lực rèn luyện để có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi về nghiệp vụ, đóng góp công sức vào sự phát triển chung của tỉnh, xây dựng Thái Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã trao giải cho các nhóm tác giả và tác giả đạt giải Báo chí tỉnh Thái Bình năm 2019. Ban tổ chức giải Báo chí tỉnh Thái Bình năm 2019 đã lựa chọn được 23 tác phẩm của 23 tác giả, nhóm tác giả xuất sắc nhất trong 92 tác phẩm của các tác giả, nhóm tác giả là cán bộ, phóng viên, biên tập viên và nhà báo không chuyên tham gia để trao giải. Trong đó có 1 giải nhất, 3 giải nhì, 4 giải ba, 15 giải khuyến khích. Tác phẩm "Giao lưu vang mãi bài ca năm tấn" của Báo Thái Bình đạt giải nhất.

KHÔNG TỔ CHỨC KHAI MẠC...

(Tiếp theo trang 1)

Sau khi nghe các đại biểu thảo luận, phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Hiện nay, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra tại Trung Quốc, lây lan ra nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Việt Nam đã có người mắc bệnh. Đây là dịch bệnh mới, nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh. Hiện dịch bệnh này chưa có vắc-xin và thuốc điều trị đặc hiệu. Tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, có khả năng lan rộng và bùng phát rất cao. Thực hiện Công văn của Ban Bí thư, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh nCoV, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương dừng tổ chức khai mạc lễ hội đến Thái Bình năm 2020 trên quy mô cấp tỉnh. Các hoạt động mang tính truyền thống, dân gian, tâm linh vẫn được địa phương tổ chức bình thường như: lễ rước nước, mở cửa đền, bãi yết các

liên quan và nhân dân, du khách thập phương biết, chủ động thực hiện. Về việc tổ chức đoàn công tác của tỉnh thăm, ký kết chương trình hợp tác với tỉnh Xây Nhà Bu Ly (Lào), đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh sự hợp tác toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội giữa Thái Bình với tỉnh bạn. Thông qua sự hợp tác này để tăng thêm hiểu biết về lịch sử, truyền thống, văn hóa, mảnh đất, con người và tiềm năng, lợi thế của hai địa phương, trên cơ sở đó có sự gắn kết chặt chẽ hơn, tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan dự thảo chương trình ký kết hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực. Đoàn công tác của tỉnh sẽ do đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn cùng các thành viên là cán bộ các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp sang Lào để ký kết chương trình hợp tác với tỉnh Xây Nhà Bu Ly. Về chủ trương bố trí vốn thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống

DÂNG HƯƠNG TƯỜNG NIỆM...

(Tiếp theo trang 1)

vào cuối năm 1225, Trần Thủ Độ đã giúp vua Trần dẹp yên địch giặc, làm cho nước Đại Việt lúc bấy giờ được cường thịnh trở lại sau hồi suy vong của nhà Lý. Khi Trần Thủ Độ lên ngôi vua đã phong cho Trần Thủ Độ làm Quốc thượng vụ nắm giữ mọi việc cai trị thiên hạ, sau đó lại phong làm Thái sử giữ tất cả việc quân vụ. Ông là một nhà lãnh đạo tài giỏi và tận tụy chăm lo việc nước. Ngay từ những năm đầu triều Trần, ông đã sắp xếp và tổ chức lại bộ máy hành chính từ trung ương đến địa phương. Ông đề cao tư tưởng pháp trị; đề ra luật lệ, quy chế hành chính; có công lớn trong việc phát triển kinh tế, mở mang giáo dục, mở mang bờ cõi, đắp đê ngăn lũ, phát triển nông nghiệp, ngành nghề thủ công truyền thống, đào tạo nhân tài...

Ở xã Liên Hiệp hiện nay có quần thể di tích đình - đền - chùa và lăng mộ thờ Thống quốc Thái sử Trần Thủ Độ, Linh từ Quốc mẫu Trần Thị Dung được đầu tư, tôn tạo khang trang, bề thế. Đình Ngừ được công nhận là di tích cấp quốc gia.

Với đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", vào ngày mùng 7 tháng Giêng âm lịch hàng năm, nhân dân địa phương long trọng tổ chức lễ hội, dâng hương, kỷ niệm ngày mất để tưởng nhớ công lao to lớn của Thống quốc Thái sử Trần Thủ Độ, thể hiện tấm lòng của những người con họ Trần và nhân dân địa phương hướng về cội nguồn, khơi dậy truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc ta.

VŨ THƯ Nhân dân tự giác giao nộp 9,7kg pháo các loại

Địp trước, trong và sau tết Nguyên đán Canh Tý 2020, từ ngày 15/12/2019 đến ngày 29/1/2020, Công an huyện Vũ Thư phối hợp với chính quyền các địa phương vận động người dân tự giác giao nộp 9,7kg pháo các loại như pháo tếp, pháo trứng, pháo thăng thiên, pháo tự chế... Ngoài ra còn vận động thu hồi 1 khẩu súng K44; 1 lựu đạn; 76 viên đạn; 4 kíp mìn; 6 súng cồng, súng điện; 60 dao, kiếm các loại. Công an huyện xử phạt vi phạm hành chính 2 đối tượng sử dụng súng săn không có giấy phép tại xã Minh Lăng.

Nhờ vận động thu hồi pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ kịp thời và ý thức của người dân được nâng cao nên trước, trong và sau đêm giao thừa tết Nguyên đán Canh Tý 2020, trên địa bàn huyện Vũ Thư không có tiếng pháo nổ, không xảy ra tai nạn do pháo, không xảy ra cháy, nổ; nhân dân đón tết an toàn, lành mạnh, phấn khởi.

HÀ PHƯƠNG

NHIỀU HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH...

(Tiếp theo trang 1)

trực thuộc thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của các cấp về phòng, chống dịch, chủ động cung cấp, hướng dẫn cho giáo viên, học sinh các kiến thức về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Yêu cầu của ngành là các đơn vị hạn chế tối đa các hoạt động ngoại khóa ngoài nhà trường; cán bộ, giáo viên, học sinh có biểu hiện sốt, ho sẽ nghỉ ở nhà đến khi sức khỏe ổn định, khi có dấu hiệu bất thường phải báo ngay với cơ quan chức năng. Đối với các trường học có giáo viên nước ngoài dạy học, chủ trọng việc khám sức khỏe định kỳ. Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ thành lập tổ công tác thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh trong các nhà trường.

* Chiều ngày 31/1, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức tập huấn phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra cho hơn 100 cán bộ, trưởng khoa dịch tễ, đội phản ứng nhanh của trung tâm y tế 8 huyện, thành phố và cán bộ, bác sĩ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.



Các y bác sĩ, đội phản ứng nhanh được hướng dẫn kỹ thuật lấy bệnh phẩm.

Tại lớp tập huấn, các học viên được cung cấp những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh do nCoV gây ra trên thế giới, tại Việt Nam và các biện pháp chủ động phòng, chống dịch tại Thái Bình. Bên cạnh đó, học viên còn được hướng dẫn giám sát và phòng, chống dịch nCoV gây ra theo các tình huống phòng, chống dịch; hướng dẫn thành lập đội phản ứng nhanh; cách lấy mẫu xét nghiệm đối với bệnh nhân nghi nhiễm và chẩn đoán, điều trị bệnh nCoV gây ra.

* Trước dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, chiều ngày 31/1, Bệnh viện Đa khoa Hoàng An tổ chức phát khẩu trang miễn phí cho người dân và bệnh nhân đến khám, điều trị tại Bệnh viện.

100 hộp khẩu trang, mỗi hộp 50 chiếc đã được cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hoàng An phát cho người dân và những bệnh nhân đến khám, điều trị tại Bệnh viện. Mỗi người dân và bệnh nhân được phát 2 chiếc. Ngày 1/2, Bệnh viện Đa khoa Hoàng An sẽ tiếp tục phát 50 hộp khẩu trang miễn phí cho người dân và bệnh nhân.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, việc người dân đeo khẩu trang là hết sức cần thiết nhằm phòng, chống dịch. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều người đang gặp khó khăn trong việc tìm mua khẩu trang y tế. Giá một số loại khẩu trang đã tăng cao so với những ngày chưa có dịch. Bởi vậy, việc phát khẩu trang miễn phí là việc làm rất có ý nghĩa, thể hiện sự chung tay của Bệnh viện trong phòng, chống dịch bệnh.

TIN TRÚNG THƯỜNG GIẢI ĐẶC BIỆT XỔ SỐ KIẾN THIẾT MIỀN BẮC BẢN TẠI THÁI BÌNH CHÚC MỪNG

Ông: **Trần Văn Mỹ** - Quê quán: Phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình đã may mắn trúng thưởng 1 vé giải Đặc biệt trị giá 1 tỷ đồng.

Mở thưởng ngày **23 tháng 1 năm 2020**
Số trúng thưởng: **16875**
Công ty Xổ số kiến thiết Thái Bình đã trả thưởng
Số tiền là **1 tỷ đồng**

Ngày 30/1/2020, ông Trần Văn Mỹ lĩnh thưởng đã ủng hộ Quý nhân đạo và từ thiện với số tiền là 10 triệu đồng. Gồm có:
Quý Người khuyết tật và trẻ mồ côi tỉnh Thái Bình Số tiền là 2 triệu 500 nghìn đồng
Quý Vì người nghèo Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thái Bình Số tiền là 2 triệu 500 nghìn đồng
Quý Nạn nhân chất độc da cam tỉnh Thái Bình Số tiền là 2 triệu 500 nghìn đồng
Quý Vì người nghèo Hội Chữ thập đỏ thành phố Thái Bình Số tiền là 2 triệu 500 nghìn đồng

CÔNG TY XỔ SỐ KIẾN THIẾT THÁI BÌNH